



ประกาศสภาเทศบาลตำบลเขาพระ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐

ตามที่สภาเทศบาลตำบลเขาพระ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ แล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ กำหนดให้เลขานุการสภาท้องถิ่น ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภามีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ) สง่า บ้าง

(นายสง่า บ้าง)

ประธานสภาเทศบาลตำบลเขาพระ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายสง่า บ้าง	ประธานสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	สง่า บ้าง
๒.	นายประสิทธิ์ ละม้าย	รองประธานสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	ประสิทธิ์ ละม้าย
๓.	นายจำนงค์ หนูเพชร	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	จำนงค์ หนูเพชร
๔.	นายจำรูญ ละม้าย	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	จำรูญ ละม้าย
๕.	นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	เจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์
๖.	นายโชคดี ศรีเปารยะ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	โชคดี ศรีเปารยะ
๗.	นายธราธิป หนูเพชร	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	ธราธิป หนูเพชร
๘.	นายพรัตน์ ราชมณี	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	พรัตน์ ราชมณี
๙.	นายพรสิทธิ์ จันทร์ชุม	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	พรสิทธิ์ จันทร์ชุม
๑๐.	นายสิทธิเดช ละม้าย	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	สิทธิเดช ละม้าย

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑.	นายเกียรติศักดิ์ จงจิต	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	ลา
๒	นายสถิตย์ สุขเดช	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	ลา

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายขวลิต สิทธิฤทธิ์	นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ	ขวลิต สิทธิฤทธิ์
๒.	นายวีระศักดิ์ ละม้าย	รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ	วีระศักดิ์ ละม้าย
๓.	นางสาวอรสุมมา สิทธิฤทธิ์	รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ	อรสุมมา สิทธิฤทธิ์
๔.	นายวีระศักดิ์ พงศ์ทองเมือง	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	วีระศักดิ์ พงศ์ทองเมือง
๕.	นายสุรินทร์ สิทธิฤทธิ์	เลขานุการนายกเทศมนตรี	สุรินทร์ สิทธิฤทธิ์
๖.	นายวสันต์ ไทรแก้ว	ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล	วสันต์ ไทรแก้ว
๗.	นางสัจจนา หนูรูน	นักจัดการงานทั่วไป	สัจจนา หนูรูน
๘.	นายฮ่องกง พลอินทร์	หัวหน้าสำนักปลัด	ฮ่องกง พลอินทร์
๙.	นางอนัญญา สุชาติพิย์	รก.ผู้อำนวยการกองคลัง	อนัญญา สุชาติพิย์
๑๐.	นางสาวนลินรัตน์ เฮ่าตระกูล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	นลินรัตน์ เฮ่าตระกูล
๑๑.	นางสาวธิดารัตน์ ขวดทอง	ผช.นักวิชาการสุขาภิบาล	ธิดารัตน์ ขวดทอง

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อถึงเวลานัดประชุม เลขานุการสภาตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ เมื่อครบองค์ประชุมจึงเชิญประธานสภากล่าวเปิดการประชุมและประชุมตามระเบียบวาระ

ประธาน เรียนท่านนายกฯและคณะผู้บริหารทุกท่าน ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ พนักงานเจ้าหน้าที่ วันนี้เป็นการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งได้ตรวจสอบจำนวนสมาชิกมาเข้าร่วมครบองค์ประชุม ผมขอเปิดการประชุม และดำเนินประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ประธาน ตามหนังสือที่เสนอญัตติ ซึ่งผมได้นำญัตติเข้าสู่ที่ประชุมที่ได้ระบุนวันที่ ๑๙ พฤษภาคม แต่ด้วยสาเหตุความจำเป็นบางอย่าง ต้องเลื่อนการประชุมเป็นวันที่ ๑๘ ต้องขอনাเรียนถึงสาเหตุของการเลื่อน

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ประธาน ขอเชิญท่านสมาชิกได้พิจารณารายงานประชุมที่ได้ส่งให้สมาชิกได้ตรวจดูก่อนหน้านี้แล้ว มีสมาชิกท่านใดประสงค์แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมถ้อยคำ ขอเชิญท่านสมาชิกเจตนิพัทธ์ครับ

นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์เรียนประธานสภา ผมเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ สมาชิกเขตที่ ๑ ผมขอแก้ไขหน้าที ๗ ที่ผมอภิปราย ท่อนสุดท้าย ข้อความผมก็ชอบ แก้ไขเป็น ผมไม่ชอบ ขอขอบคุณครับท่านประธาน

ประธาน ท่านอื่นมีไหม ที่ประสงค์จะขอแก้ไขถ้อยคำในการประชุม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดขอเสนอเพิ่มเติมแต่อย่างใด จึงสรุปว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทั่งถาม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอใหม่

๔.๑ ญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประธาน ขอเชิญนายกฯชี้แจงครับ

นายกเทศมนตรี เรียนประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบวาระ ๔.๑ ญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักการและเหตุผล เพื่อประโยชน์ในการรักษาสุขภาพความเป็นอยู่ที่เหมาะสม กับการดำรงชีพของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ อันตรายที่เกิดจากการถูกสัตว์ทำร้าย เหตุรำคาญต่างๆ เช่น กลิ่น เสียงรบกวน น้ำเสียจากคอกหรือที่เลี้ยงสัตว์รวมถึงตัวสัตว์ เพื่อรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และเพื่อกำหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ประเภทของสัตว์ กรรมวิธีการเลี้ยง การป้องกันเหตุรำคาญ และการปล่อยสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไข

เพิ่ม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้กระทำได้โดยการตราเป็นเทศบัญญัติ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเขาพระ จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อสภาเทศบาลตำบลเขาพระ และนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเขาพระต่อไป ขอขอบคุณครับ

ประธาน

นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ เรียนท่านประธาน ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ผมก็เห็นด้วยว่าสมควรทำมานานแล้ว แต่ขอเสนอเพื่อเพิ่มเติม ช่วยทำป้ายแผ่นเหล็ก เขียนหนังสือตัวโตๆตามหมู่บ้านต่างๆ เพราะชาวบ้านจะอ้างได้ ถ้าไม่เกิดเหตุไม่เป็นไร แต่พอมีการทะเลาะวิวาทหรือกลุ่มผู้เลี้ยงวัวชนเกิดมีปัญหาในท้องที่ตำบลเขาพระ ถ้าเกิดอุบัติเหตุ จะนำมาถึงว่าเทศบาลปล่อยปละละเลย มีเทศบัญญัติก็จริง ออกโดยสภาท้องถิ่นก็จริง อยากนำเรียนให้เพื่อนสมาชิกและฝ่ายบริหารได้เข้าใจว่าเราต้องทำให้รัดกุม ตั้งแต่หัวสะพานตลาดพุท จะมีวัวชนมาเดินบนท้องถนนเยอะ เข้าของทุกวัน และบริเวณสะพานคลองผวน วัวของพรรคพวกผมทั้งนั้น ผมก็พูดหยอกล้อกับเขาประจำว่า อาจจะสร้างความรำคาญได้ เราจะทำการท่องเที่ยว แต่มูลสัตว์มาโผล่ที่ถนน แล้วใครจะมาเที่ยว ใครจะมาวิ่ง ใครจะมาชมทิวทัศน์ เพราะฉะนั้นขึ้นป้ายให้ทุกหมู่บ้าน ทำหนังสือแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้หมด อีกเรื่องถ้าการประชุมคราวหน้าออกเทศบัญญัติเกี่ยวกับการจับปลาใช้เครื่องมือจับปลาด้วย ให้ทางเลขานุการสภาไปดูข้อกำหนดด้วย ทั้งบริเวณลำคลองและในอ่างคลองดินแดง เพราะบางที่เราต้องสงวนเอาไว้บ้างเพื่ออนาคตลูกหลานจะมีอาหารในการดำรงชีพ ขอขอบคุณมากครับ

ประธาน

นายพรรรัตน์ ราชมณี

ขอเชิญสมาชิกพรรรัตน์ครับ

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกที่ทรงเกียรติทุกท่าน ผมพรรรัตน์ ราชมณี สมาชิกสภาเขตที่ ๑ ขออภิปรายสักนิด ผมคิดว่าร่างเทศบัญญัติการเลี้ยงสัตว์ตัวนี้น่าจะผ่านสภาไปด้วยดี แต่สิ่งที่ผมอยากจะให้ปฏิบัติตามเพื่อความถูกต้อง เพื่อให้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล คือในอำเภอพิปูน ขอพูดในภาพรวม มีประชาชนส่วนหนึ่งประกอบอาชีพเลี้ยงวัวชน ที่นี้การเลี้ยงวัวชน ต้องนำวัวมาเดินเพื่อออกกำลังกายหรือฝึกซ้อม ให้คุ้นเคยกับผู้คนบนถนน การเลี้ยง จูง ลากผ่านถนนทำให้การสัญจรบนถนนอึดคัดลำบาก เป็นที่รำคาญของผู้สัญจรไปมา ในเขตเทศบาลผมคิดว่าเมื่อมีเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์แล้วน่าจะมีป้ายประกาศว่าห้ามจูงหรือนำสัตว์เลี้ยงมาเดินบนถนน เรื่องนี้ชาวบ้านมีการร้องเรียนถึงอำเภอแล้ว แต่ส่วนมากผู้เลี้ยงเป็นผู้ที่มีอันจะกิน ถ้าเรามีป้ายจราจรหรือป้ายบังคับ ถ้าเกิดอุบัติเหตุบนถนนเกี่ยวกับการจูงวัวชน ก็จะสามารถช่วยผู้ที่ประสบอุบัติเหตุได้ในทางกฎหมาย อีกเรื่องการเลี้ยงสัตว์ เกี่ยวกับหมูบางคนมีพื้นที่ติดกัน บ้านเรือนใกล้เคียงกัน เลี้ยงหมูเป็นที่รำคาญของเพื่อนบ้าน รบกวนไม่ว่าแมลงวันหรือกลิ่นเหม็น น่าจะประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรู้ในสิทธิประโยชน์ของเขาเมื่อผ่านร่างกฎหมายนี้ สิ่งที่ผมเสนอแนะนำจะเป็นประโยชน์ต่อไปข้างหน้าของเทศบาลตำบลเขาพระ ขอขอบคุณครับท่านประธาน

ประธาน

นายจำนงค์ หนูเพชร

ขอเชิญท่านจำนงค์ครับ

เรียนประธานสภาที่เคารพ ฝ่ายบริหาร และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วยความเคารพ ผมจำนงค์ หนูเพชร สมาชิกสภาเขต ๒ ในเรื่องการ

ควบคุมการเลี้ยงสัตว์ในเขตเทศบาลตำบลเขาพระ ขออนุญาตเสริมจากท่านเจตนิพัทธ์ ท่านพรรัตน์ว่าปัจจุบันจะเห็นว่าบนท้องถนนจะมีการจูงวัวเพื่อที่จะฝึกซ้อม แต่เจ้าเจ้าของอยู่ขอบถนน วัวอยู่เส้นกลาง ถนนบ้านเรามีแค่สองเลนแค่นั้น ในการสัญจรไปมา ผมคิดว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุ ที่นี้การเกิดอุบัติเหตุ จากการที่สอบถามมา รถเป็นฝ่ายผิด เนื่องจากว่าการเลี้ยงวัวอยู่ในการควบคุมดูแลของเจ้าของในขณะที่ประสบอุบัติเหตุ จะเห็นได้ว่าในเขตชุมชนทั้ง ๓๗ เขต ยกเว้นหมู่ ๔ จะเห็นได้ว่าในพื้นที่แออัดหรือแถวข้างถนน มีถึงขยะที่ถูกค้ำยี่จากสัตว์ที่ถูกปล่อยปละละเลยทุกวัน ขอฝากฝ่ายบริหารช่วยดูแล สืบเนื่องจากว่าเราได้ออกเทศบัญญัติเกี่ยวกับสัตว์ ฝากดูแลเรื่องถึงขยะตามบริเวณต่างๆ เห็นได้ว่าขยะกลาดเกลื่อนในช่วงเช้าหรือช่วงเย็น สุนัขจรจัดหรือสุนัขที่มีเจ้าของไม่ทราบค้ำยี่ขยะทุกวัน คนที่ไปกรีดยางมาบอกสมาชิก จึงขอฝากดูแลให้ทั่วถึง ขอบคุณมากครับ

ประธาน

ขอเชิญท่านเลขาชี้แจงเรื่องการขอมติอนุมัติเทศบัญญัติฯ ครับ

เลขานุการสภา

เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับในการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามารถรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามารถรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามารถรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ นี่คือการพิจารณาร่างเทศบัญญัติที่เสนอในวันนี้ เป็นร่างเทศบัญญัติที่จะต้องพิจารณาสามวาระ วาระแรก ขึ้นรับหลักการคือที่ท่านนายกฯ ได้นำเสนอไปเรื่องหลักการและเหตุผล วาระที่สองคือ ขึ้นแปรญัตติ อาจจะต้องตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติหรือถ้าจะพิจารณาสามารถรวดเดียวในวาระที่สองนี้ให้คณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา และวาระที่สาม คือขึ้นลงมติ นี่คือการกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับร่างเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงแค่นี้ ขอบคุณครับ

ประธาน

ขอบคุณท่านเลขาที่ได้เรียนชี้แจงข้อกฎหมาย วิธีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ ไม่ทราบว่ามีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในรายละเอียดของร่างเทศบัญญัติเพิ่มเติมไหม ถ้ามีขอเชิญ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านหนึ่งท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติม ผมจะขออนุมัติที่ประชุมว่าในวาระแรก ขึ้นรับหลักการ ว่าที่ประชุมจะมีมติรับหรือไม่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุมจำนวน ๑๐ ท่าน สมาชิกท่านใดมีมติรับหลักการ กรุณายกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ไม่รับ ไม่มีงดออกเสียง ๑ ท่าน

ประธาน

เมื่อที่ประชุมรับหลักการ ก่อนเข้าสู่วาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ ตามที่ท่านเลขาได้ชี้แจงว่าร่างเทศบัญญัติสามารถพิจารณาสามารถรวดเดียว ให้ที่ประชุมนำเสนอว่าจะพิจารณาสามารถรวดเดียวหรือไม่ ขอเชิญที่ประชุมเสนอ ขอเชิญสมาชิกจำนงค์ครับ

นายจำนงค์ หนูเพชร

ผมเสนอสามวาระรวดครับ

ประธาน มีท่านอื่นจะเสนอเป็นอย่างอื่นไหม ขอเชิญท่านประสิทธิ์ครับ
นายประสิทธิ์ ละคร้าย ผมเสนอสามวาระรวด ครับ
ประธาน ขอเชิญท่านพรรัตน์ครับ
นายพรรัตน์ ราชมณี ผมเสนอสามวาระรวด ครับ
ขอเชิญธราธิปครับ
นายธราธิป หนูเพชร ผมเสนอสามวาระรวด ครับ
ประธาน มีท่านอื่นอีกไหมครับ
นายโชคดี ศรีเปารยะ ผมเสนอสามวาระรวดครับ
ประธาน ในที่ประชุมได้เสนอให้พิจารณาสามวาระรวด จำนวน ๕ ท่าน เกินกว่าที่ระเบียบ
กฎหมายกำหนด ผมจะขออนุมัติในที่ประชุมว่า ที่ประชุมจะมีมติให้พิจารณาสามวาระรวด
หรือไม่ สมาชิกท่านใดมีมติให้พิจารณาสามวาระรวด กรุณายกมือด้วยครับ
มติที่ประชุม **ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวด ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ไม่อนุมัติ
ไม่มีงดออกเสียง ๑ เสียง**
- วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ
ประธาน เข้าสู่วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ ขอเชิญสมาชิกซึ่งอยู่ในห้องประชุมทุกท่านเป็นกรรมการ
โดยตำแหน่งตามระเบียบ แก้ไขเปลี่ยนแปลงถ้อยคำในร่างเทศบัญญัติ เรื่องการควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่านอ่านแล้วน่าจะมีความเห็นจะแก้ไขเพิ่มเติม
ขอเชิญครับ
เลขานุการสภา ขออนุญาตนิดหนึ่ง ผมไม่ได้ใช้สิทธิในเรื่องของคณะกรรมการแปรญัตติ แต่ผมเห็นว่า
ข้อความผิดอยู่นิดหนึ่ง ในหน้าแรก ข้อหลักการและเหตุผล บรรทัดที่ ๓ นับจากด้านล่าง
จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๕ แก้ไข
เป็น พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอบคุณครับ
ประธาน มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายในร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเขาพระ เรื่องการ
ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่ข้อ ๑ ถึงข้อ ๑๑ ที่อยู่ในมือท่าน
ท่านมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมข้อความในข้อหนึ่งข้อใดส่วนหนึ่งส่วนใด
ขอเชิญครับ มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกในที่ประชุมท่านหนึ่งท่านใดประสงค์จะเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมข้อความในร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ ผมจะขออนุมัติในที่ประชุมว่า
ที่ประชุมมีมติจะคงร่างเดิมตามที่ท่านนายกฯเสนอหรือไม่ สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามร่าง
เดิม กรุณายกมือด้วยครับ
มติที่ประชุม **ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิม ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี
งดออกเสียง ๑ ท่าน**
- วาระที่ ๓ ชั้นลงมติ
ประธาน ในวาระที่ ๓ ชั้นลงมติ ผมจะขออนุมัติว่า ที่ประชุมจะมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศ
บัญญัติหรือไม่ ใครเห็นชอบ กรุณายกมือด้วยครับ
มติที่ประชุม **ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย
สัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มีงดออกเสียง ๑ ท่าน**
**๔.๒ ญัตติพิจารณาอนุญาตขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อใช้ใน
การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง**

ประธาน
นายกเทศมนตรี

ขอเชิญท่านนายกฯครับ

เรียนประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระทุกท่าน ในระเบียบวาระที่ ๔.๒ ยุติพิจารณาอนุญาตขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อใช้ในการพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งของเทศบาลตำบลเขาพระ ครั้งที่ ๒ ด้วยเทศบาลตำบลเขาพระ มีความจำเป็นที่จะขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อใช้ในการพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งในพื้นที่ตำบลเขาพระ (ก่อสร้างถนน คสล.) จำนวน ๙ โครงการ งบประมาณ ๓,๙๙๙,๐๐๐.- บาท ดังนี้ โครงการที่ ๑ ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากหัวสะพาน คสล.สวนยางนายพล ยับ ถึงหนานนกงูง หมู่ที่ ๕ โครงการที่ ๒ ก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยแฝด เริ่มจากถนน คสล.เดิม ม.๕ ถึง ม. ๔ หมู่ที่ ๕ โครงการที่ ๓ ก่อสร้างถนน คสล.สายหลังสถานีอนามัยบ้านป่ากระแนะ จากบ้านนายทวี เลิศไกร ถึงสถานีอนามัยบ้านป่ากระแนะ หมู่ที่ ๖ โครงการที่ ๔ ก่อสร้างถนน คสล. สายคลองฉลอง จากหมู่ที่ ๖ ถึงหมู่ที่ ๑ โครงการที่ ๕ ก่อสร้างถนน คสล. จาก คสล.เดิม ถึงสวนปาล์มนางอุส่าห์ สมทรัพย์ หมู่ที่ ๗ โครงการที่ ๖ ก่อสร้างถนน คสล. สายคลองผวน จากบ้านนายสุชาติ ยับ ตลอดสาย หมู่ที่ ๘ โครงการที่ ๗ ก่อสร้างถนน คสล.จากถนน คสล.เดิม ถึงสวนยางนายสำราญ เพชรชนะ หมู่ที่ ๙ โครงการที่ ๘ ก่อสร้างถนน คสล. เริ่มจากถนนลาดยางสายสวนยางนายจิตร ปรีชา ถึงสวนยางนายสายัญ แสตมภ์ หมู่ที่ ๑๐ โครงการที่ ๙ ก่อสร้างถนน คสล. สายหลังโรงเรียนจุฬารักษ์พิชญาคาร หมู่ที่ ๑๑ เริ่มจากถนนลาดยางทางเข้าหมู่บ้านถึงเขตตำบลกะทูน หมู่ที่ ๑๑เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๗ เทศบาลซึ่งมีสิทธิที่จะกู้เงินทุนได้ จะต้องเป็นเทศบาลซึ่งได้ฝากเงินกับเงินทุนตามข้อ ๑๒ และให้กู้ได้ไม่เกินสิบเท่าของจำนวนเงินที่เทศบาลนั้นได้ส่งฝากไว้กับเงินทุน ทั้งนี้เป็นไปตามฐานะการคลังของเทศบาลนั้นๆ เว้นแต่ ก.ส.ท. จะได้พิจารณาเห็นสมควรเป็นอย่างอื่น จึงขอเสนอยุติต่อสภาเทศบาล เพื่อพิจารณาอนุญาตขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อใช้ในการพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง เพื่อจัดทำโครงการดังกล่าวต่อไป ขอขอบคุณครับ

ประธาน
เลขาธิการสภา

ขอเชิญท่านเลขาฯชี้แจงเพิ่มเติมครับ

เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกสภา ท่านบริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขออนุญาตชี้แจงในหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลตามหนังสือสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ที่ มท. ๐๘๐๘.๔/ว๑ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งได้ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลมา เพื่อให้เทศบาลได้ถือปฏิบัติ หลักเกณฑ์มีดังนี้ ๑. อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ ๓ ต่อปี ระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน ๑๐ ปี วงเงินให้กู้ กู้ได้ไม่เกิน ๑๐ เท่าของเงินเงินฝากสมทบที่มีอยู่กับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล แต่ไม่เกินครั้งละ ๑๕๐ ล้านบาท ๒. ต้องทำสัญญาเงินกู้ภายใน ๖ เดือน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ ๓. ให้รับเงินกู้ภายใน ๑ ปี นับจากวันที่ทำสัญญา ๔. การพิจารณาฐานะทางการคลัง จากงบพัฒนาเฉลี่ย ๓ ปีย้อนหลัง (๑) งบพัฒนาไม่เกินปีละ ๑๐ ล้านบาท ยอดชำระหนี้ต่อปีไม่เกิน ๖๐ เปอร์เซ็นต์ของงบพัฒนา (๒) งบพัฒนาเกินปีละ ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกินปีละ ๓๐ ล้านบาท ยอดชำระหนี้ต่อปีไม่เกิน ๗๐ เปอร์เซ็นต์ของงบพัฒนา (๓) งบพัฒนาเกินปีละ ๓๐ ล้านบาท ยอดชำระหนี้ต่อปีไม่เกิน ๘๐ เปอร์เซ็นต์ของงบพัฒนา (๔) ยอดชำระหนี้

ต่อปีให้นำมาใช้ในการพิจารณาตามข้อ (๑) - (๓) ให้คิดจากยอดชำระหนี้ที่ขอกู้ใหม่รวมกับยอดต่อไปนี้ ๑) ยอดเงินกู้ทุกสัญญาที่ยังไม่ได้มีการตั้งงบประมาณชำระหนี้ไว้ในงบกลาง ๒) ยอดเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินแล้วแต่ยังไม่ได้ทำสัญญา ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนาอนุบาล ๕.กรณีเทศบาลไม่ผ่านหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ฐานะการคลัง แต่มีเงินฝากสมทบทุนคงเหลืออยู่ให้กู้ได้ไม่เกินวงเงินฝากสมทบทุนเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่คงเหลืออยู่ นี่คือหลักเกณฑ์ในหนังสือชักชวน เมื่อมีหลักเกณฑ์อย่างนี้ ฝ่ายการคลังได้ทำสรุปฐานะการคลังให้สมาชิกได้ทราบ ประเด็นที่ ๑ ที่ได้บันทึกลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ข้อที่ ๑ มีความประสงค์ที่จะกู้เพื่อดำเนินการกิจการอื่นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๙ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๙๙๙,๐๐๐.-บาท ข้อเท็จจริง ได้พิจารณาฐานะทางการคลังประกอบกับหลักเกณฑ์ที่ได้แจ้ง ๑. วงเงินให้กู้ไม่เกิน ๑๐ เท่าของเงินฝากสมทบกองทุน ซึ่งยอดเงินฝาก ณ ปัจจุบัน อยู่ที่ ๓,๒๗๓,๖๖๓.๗๖ บาท วงเงินกู้ได้ไม่เกิน ๑๐ เท่า กู้ได้ไม่เกิน ๓๒,๗๓๖,๖๓๗.๖๐ บาท ลบวงเงินกู้เดิมที่ทำสัญญาไปแล้ว ๒๕,๐๐๘,๐๘๘.๘๐ บาท เหลือวงเงินกู้ที่ไม่เกิน ๑๐ เท่า เป็นเงิน ๗,๗๒๘,๕๔๘.๘๐ บาท ๒. พิจารณาฐานะทางการคลังจากงบพัฒนาเฉลี่ย ๓ ปีย้อนหลัง ในหน้า ๒ ที่เป็นตาราง ปี ๒๕๕๗ รายจ่ายเพื่อการลงทุน ๗,๘๒๗,๓๒๔.๔๔ บาท ปี ๒๕๕๘ รายจ่ายเพื่อการลงทุน ๕,๘๒๙,๕๙๔.๐๕ บาท ปี ๒๕๕๙ รายจ่ายเพื่อการลงทุน ๓,๘๐๘,๗๗๐.๕ บาท เมื่อรวมงบเพื่อการลงทุนเฉลี่ยย้อนหลัง ๓ ปี อยู่ที่ ๕,๘๒๘,๕๖๓.๑๖ บาท แล้วมาคิดร้อยละ ๖๐ เท่ากับ ๓,๔๙๗,๑๓๗.๙๐ บาท เอายอดชำระเดิมที่ต้องจ่ายในแต่ละปี ๕,๕๐๐,๘๐๘.๒๒ บาท ลบร้อยละ ๖๐ คงเหลือยอดที่สามารถชำระหนี้เพิ่มได้ต่อปี ๙๙๖,๓๒๙.๐๒ บาท นี่คือสถานการณ์คลังย้อนหลัง ๓ ปี ต่อไปที่จะให้พิจารณา คือ ข้อ ๔ เมื่อนำยอดเงินกู้ในครั้ง นี้ คือ ๓,๙๙๙,๐๐๐.-บาท ไปคูณกับอัตราดอกเบี้ย จะชำระเฉพาะดอกเบี้ยปีละ ๑๑๙,๙๗๐.- บาท รวมระยะชำระหนี้ ๑๐ ปี เป็นดอกเบี้ยทั้งหมด ๑,๑๙๙,๗๐๐.- บาท รวมดอกเบี้ยและเงินต้นที่ต้องชำระ ๑๐ ปี เป็นเงิน ๕,๑๙๘,๗๐๐.- บาท รวมชำระหนี้ต่อปีทั้งต้นทั้งดอก ๕๑๙,๘๗๐.- บาท รวมกับที่กู้เดิมกับครั้งนี้ ๓,๐๒๐,๓๗๘.๘๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๘๓ ของงบพัฒนาต่อปี นี่คือสิ่งที่สรุปจากบันทึกและสถานการณ์คลัง หลักเกณฑ์ต่างที่ให้สมาชิกได้พิจารณาในการขอกู้ รายละเอียดอยู่ในเอกสารที่แจกให้สมาชิกแล้วว่ามีอะไรบ้าง เงินฝากมีเท่าไร ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงให้ท่านสมาชิกเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ

ประธาน

ขอบคุณท่านเลขานุการที่นำเรียนชี้แจงในสถานะการเงินการคลังและกำลังการชำระหนี้ในการขอกู้ต่อไป มีสมาชิกท่านใดสงสัยในตัวเลข สามารถเพิ่มเติมได้ ขอเชิญสมาชิกพรสิทธิ์ครับ

นายพรสิทธิ์ จันทร์ชุม

เรียนประธานสภา ผมพรสิทธิ์ จันทร์ชุม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ นั่งฟังเจ้าหน้าที่งบประมาณได้ทำความเข้าใจเรื่องงบประมาณในการขอกู้เงินกองทุน ก.ส.ท. ครั้งนี้ กระผมทราบล่วงหน้าแล้วว่าพื้นที่ของตำบลเขาพระในการพัฒนาเข้าใจอยู่ว่างบประมาณแต่ละปีแก้ปัญหาชาวบ้านไม่ทั่วถึง แต่มาดูคราวนี้มาดูโครงการปัญหาที่ชาวบ้านประชาคมมาอยู่ในแผนปี ๖๐ ตอนแรกผมมาคุยกับท่านปลัดฯ ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณว่าผมน่าจะบรรจุแผนเทศบาลไว้สักโครงการหนึ่ง สืบเนื่องจากสนามกีฬาของเทศบาลตั้งอยู่ในหมู่ ๑๑ หมู่บ้านทำภารกิจถ่ายโอนให้เทศบาลเป็นที่เรียบร้อย ไปดู

ในแผน ไม่มี เข้าใจว่าเราต้องทำตามระเบียบกฎหมายที่กระทรวงได้กำหนด ผมขอ
อนุญาตท่านประธาน เพราะผมขอพูดเรื่องของท่านนายกฯด้วยว่าด้วยสมาคมฟุตบอล
ของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้กรุณาให้โรงเรียนจุฬาภรณ์พิทยาคาร ได้ทำข้อตกลงกับ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนโยธินบำรุง ในการส่งเสริมกีฬาฟุตบอล ผมเองได้มีส่วน
ร่วมกับท่านผู้อำนวยการโกศล และน้องที่มาเป็นโค้ชจากกรุงเทพ ผมไปในนามเทศบาล
ผมไปนคร ไปคุยกับท่านนายกฯมาโนช ผมบอกว่ามาในนามเทศบาลตำบลเขาพระ
โรงเรียนจุฬาภรณ์ฯท่านผู้อำนวยการให้ท่านอาจารย์มาโนชไป ผมเห็นด้วย เป็นความ
เดือดร้อนของชาวบ้าน แต่ที่เป็นห่วง ผมเองถูกตั้งคำถามอยู่ตลอดเวลา เรื่องสะพานหมู่
ที่ ๙ ถ้าจำไม่ผิดงบประมาณ ปี ๕๙ ตอนนี้งบการบริหารสัญญาไม่รู้อยู่ตรงไหน ผมคุยกับ
ท่านนายกฯว่าถ้าเป็นไปได้ ให้ใช้ระเบียบกฎหมายว่าด้วยการพัสดุ เรียกผู้รับจ้างมาต
กลงถ้ายอมให้ปรับ แต่ผมสงสัยไว้ก่อนว่าไม่รู้จะทำได้ทำวันไหน ชาวบ้านก็สงสัยต่างๆนาๆ
ผมบอกว่าเชิญไปพบกับท่านปลัดกับท่านนายกฯที่สำนักงาน ในปี ๕๘ ถ้าจำไม่ผิดมี
งบประมาณ ๕๖๐,๐๐๐.-บาท ตอนนี้งบการบริหารสัญญา ผมรู้ว่าเจ้าหน้าที่ของเราทำอยู่
แต่ถ้าเป็นไปได้โครงการที่สภาได้ให้ความเห็นชอบต้องคุยกันหน่อยกับผู้รับจ้าง ไม่ใช่รัฐ
เสียโอกาส ชาวบ้านเสียโอกาส ผมไม่ต้องพูดว่าต้องดำเนินการตามระเบียบข้อกฎหมาย
อย่างไร เพราะทุกคนรู้ดี ในส่วนตัวผม ถ้าเป็นหนี้สินเพื่อความเดือดร้อนของชาวบ้าน
เจ้าหน้าที่งบประมาณอธิบาย ผ่านได้ก็ผ่าน ผ่านไม่ได้ก็ไม่ผ่าน ตรงนั้นไม่เป็นปัญหา แต่
ส่วนตัวผม ตั้ง ๑ - ๙ ถ้าชาวบ้านมีประโยชน์ผมเห็นด้วย ตอนแรกผมยังคุยกับท่าน
ประธาน บอกกับท่านนายกฯว่าดูงานอย่างอื่นบ้าง อย่าดูแต่ถนน แต่พอไปดูแผนงานอื่น
ไม่อยู่ในแผน ผมเข้าใจ ขอขอบคุณครับ

ประธาน

นายพรรคิน ราชมณี

ขอเชิญพรรคินครับ

เรียนประธานสภา ผมพรรคิน ราชมณี ตามหลักการและเหตุผล จริงๆแล้วเห็นด้วยทุก
โครงการ เพราะว่าเป็นความเดือดร้อนของผู้ที่สัญจร หรือชนผลิตทางการเกษตร ผม
คิดว่าท่านสมาชิกบางท่านเคยเขียนคำร้องรายงานความเดือดร้อนของผู้ใช้เส้นทางต่างๆ
เมื่อเป็นเวลาที่ท่านนายกฯได้หยิบความเดือดร้อนของพี่น้องมาแก้ไข โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เป็นไปตามความต้องการของประชาคมแต่ละหมู่บ้านที่อยู่อันดับต้นๆของหมู่บ้าน เมื่อ
ชาวบ้านรู้ว่าจะทำถนนคอนกรีต ชาวบ้านผู้ใช้เส้นทางดีอกดีใจ เขามีความหวังที่จะมี
การพัฒนาเส้นทางที่เขาใช้เป็นประจำ ให้ได้รับความสะดวกสบาย เขาอยากได้มานาน
ทุกโครงการไม่ว่าโครงการหนึ่งโครงการใดทั้ง ๙ โครงการ วันนี้คณะผู้บริหารได้เสนอต่อ
สภา ผมสนับสนุนทั้ง ๙ โครงการ เพื่อได้แก้ปัญหาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องชาว
ตำบลเขาพระที่เดือดร้อน ให้ไปทำตามความต้องการของผู้ที่เดือดร้อนและผู้ใช้เส้นทาง
ถึงแม้การแก้ปัญหาไม่ได้ครอบคลุมทั้งตำบล แต่ก็ทยอยทำไปเรื่อยๆ สักวันปัญหาคงจะ
เบาบาง สี่ห้าปีที่ผ่านมาที่ผมเป็นสมาชิก เมื่อมองกลับหลังไป การพัฒนาได้เจริญคืบหน้า
ไปตามลำดับ ขอแสดงความคิดเห็นและสนับสนุนทั้ง ๙ โครงการ ขอขอบคุณครับ

ประธาน

นายจ้านงค์ หนูเพชร

ขอเชิญสมาชิกจ้านงค์ครับ

เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมจ้านงค์ หนูเพชร สมาชิกสภาเขตที่ ๒ จากการที่
คณะผู้บริหารได้เสนอญัตติเพื่อให้สภาได้พิจารณาในคราวประชุมสภาวันนี้ จากการได้
สัมผัสถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายกย่องที่ฝ่ายบริหารได้เล็งเห็นความสำคัญในโครงสร้างพื้นฐาน
ซึ่งหมายถึงถนนทั้ง ๙ สาย มีหลายหมู่บ้าน แต่ท่านประธานที่เคารพ จากวันนั้นถึงวันนี้

ผมได้ลงไปในพื้นที่ ได้ไปตรวจสอบกับทีมงานช่าง ลงไปในพื้นที่ มีหมู่ที่ ๕ ๒ สาย หมู่ที่ ๗ ๑ สาย และหมู่ที่ ๖ อีก ๒ สายผมได้ไปร่วมวัดระยะความยาว ความกว้าง แต่อยากนำเรียนก่อนที่จะเกิดเหตุ ผมได้คุยกับท่านนายกฯว่าถนนสายไหนบ้างที่ยังต้องดำเนินการอยู่ ท่านจะหางบประมาณมาให้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทราบข่าวผมดีใจและนัดหมายผู้ที่เกี่ยวข้องกับถนน ไม่ว่าจะเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย และประธานประชาคม แต่วันนั้นไปตรงกับวันประชุมผู้ใหญ่บ้าน วันที่ ๒ พฤษภาคม เลยให้ชาวบ้านไปช่วงรังวัด ปรากฏว่าดีใจกันมากที่จะได้ถนน ฝ่ายสมาชิกและฝ่ายโยธาได้ลงพื้นที่ ถือว่า ๕ สายที่ผมได้รับผิดชอบไปในเรื่องของการรังวัด ชาวบ้านดีใจเป็นอย่างยิ่ง แต่ในขณะที่เดียวกันใน ๒-๓ วันที่ผ่านมา ทางเจ้าหน้าที่นำเอกสารการประชุมไปให้ ผมอ่านแล้ว ยอมรับเป็นการหลงประเด็น อ่านไม่ถึง ตอนแรกเข้าใจว่าเรื่องของเงินกู้ในวงเงินยี่สิบล้านกว่าบาทครั้งที่แล้ว แต่พอมาดูหนังสือเป็นเงินกู้ใหม่ ผมได้พิจารณาและปรึกษากับเพื่อนสมาชิกด้วยกัน และได้ลงความเห็นกันว่าในการแบกภาระเงินกู้ยี่สิบล้านที่ผ่านมา ในแต่ละปีเราทยอยกันส่ง พร้อมกับดอกเบี้ย ถ้าเราจะกู้ใหม่ถึงแม้ว่าจะเป็นด้านความจำเป็นพื้นฐาน ในเรื่องความเดือดร้อนของประชาชน ก็ยอมรับว่าตรงประเด็น แต่ส่งผลกระทบยาว ไม่ว่าจะเรื่องส่งเงินต้นหรือดอกเบี้ย ในระยะยาวจะส่งผลในขณะเดียวกัน ในขณะที่ฝ่ายเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายว่าเมื่อมองย้อนหลังไปสี่ห้าปี เปรียบเทียบการพัฒนาเป็นการพัฒนาแบบก้าวกระโดด จะเห็นว่าถ้าเราขีดเส้นกราฟจะพุ่งโต ในขณะที่พุ่งโตเมื่อถึงจุดจะลงวบ เนื่องจากว่าเมื่อมีเงินเข้ามาประจำปีไม่เป็เงินอุดหนุนประจำปี เงินอุดหนุนของรัฐบาลหรือเงินที่จัดเก็บได้ของเทศบาล เมื่อรวมๆกันแล้วเราต้องมีรายจ่ายประจำหมายถึงว่าเงินค่าตอบแทนสมาชิก ฝ่ายบริหารเจ้าหน้าที่ เหลือเงินพัฒนาเล็กน้อย แทนที่เราจะได้นำไปพัฒนาส่วนที่เหลือ แต่เราต้องแบกภาระเรื่องหนี้สิน เงินต้นและดอกเบี้ย ดังนั้นเรื่องตรงนี้ผมคิดว่าในการที่ผมหลงประเด็นไปถือว่าการเรียนรู้ แต่อย่างไรเสียแล้วถือว่าฝ่ายบริหารเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องความเดือดร้อน แต่ในขณะที่เดียวกันในระยะยาวที่ผมได้แจ้งไว้ว่าจะเป็ภาระของเทศบาล ถ้ากู้ใหม่จะเพิ่มจำนวนไปอีก ในห้วงระยะ ๑๐ ปีนี้ เราจะขาดในเรื่องการพัฒนา สืบเนื่องจากว่า ต้องไปจ่ายเงินทั้งต้นและดอกเบี้ย หลังจากการประชุมครั้งนี้ ถ้าตรงนี้ไม่ผ่าน ผมคนหนึ่งเดือดร้อน เพราะวันนั้นชาวบ้านเป็ร้อยที่ทราบข่าวและไปที่ถนนทั้ง ๙ สาย เขาดีใจที่ได้จัดสรรงบประมาณลงพื้นที่ ผมคิดว่าหลังจากวันนี้คำถามคงจะมีในชุมชน แต่ต้องยอมรับว่าตรงนี้เป็นภาระใหญ่หลวงของลูกหลาน เป็นภาระใหญ่หลวงของเทศบาลต่อไป ผากความคิดเห็นของผมแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ

ประธาน

นายประสิทธิ์ ละม้าย

ขอเชิญสมาชิกประสิทธิครับ

เรียนประธานที่เคารพ ผมประสิทธิ์ ละม้าย สมาชิกสภา เขต ๒ ทั้ง ๙ โครงการเป็วิสัยทัศน์ที่มองก้าวไกลของผู้บริหารเทศบาลตำบลเขาพระ จริงๆแล้วความจำเป็น ความเดือดร้อน พวกเราเป็สมาชิก ชาวบ้านเขาผากความเดือดร้อน ไม่ว่าจะด้านโครงสร้างพื้นฐาน การอาชีพหรือแม้แต่ด้านสาธารณสุข พวกเราเป็ตัวแทนของชาวบ้าน เมื่อมีโอกาส เราต้องให้โอกาส วิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหารทั้ง ๙ โครงการ มีความจำเป็นและขยายความสะดวกต่อไปให้ผู้ใช้นั้นหรือผู้ประกอบการอาชีพสะดวกขึ้น ก่อนหน้านี้เราเคยทำสัญญาเงินกู้มาหนึ่งสัญญาประมาณยี่สิบล้าน เทศบาลก็พัฒนาไปตามโครงการ ตามแผนพัฒนา เห็นผล ความเดือดร้อนลดน้อยลง เราต้องมองย้อนหลังไป

ท่านสมาชิกบางท่านเห็นด้วย แต่ความเป็นมาของงบประมาณ เราต้องกู้เงิน คำว่ากู้ คือ ยืมเขา แนนอน ต้องใช้เขา แต่เมื่อเรามีสิทธิ์ที่จะกู้เพื่อพัฒนาเทศบาลของเรา บ้านเมืองของเรา อาจจะเป็นแนวทางที่ดี เป็นความมั่นคง ความสะดวกสบายของชาวตำบลเขาพระ ผมเห็นด้วย ที่มาของงบประมาณ จะได้มาจากด้านงบประมาณประจำ ผมดูสถานการณ์คลัง ดูแล้ว ความเดือดร้อนต่อไปข้างหน้าอาจจะมีบ้าง หรืออาจจะมี หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อนาคตเป็นอย่างไร เราก็ไม่รู้ กฎหมายใหม่ คสช.กำลังพิจารณา เมื่อเรามีโอกาส จากความคิด นโยบายของผู้บริหาร แต่ที่มาของงบประมาณที่พวกเราคิดว่าจะเป็นภาระหรือไม่ ดูสถานะแล้วก็มี ล่าสุด ๑๐ ปี ตามสัญญาเงินต้นและดอกเบี้ย ถ้าเรามองกลับอีกมุมหนึ่งโอกาสที่ได้มาจะมาอย่างไรก็ได้ ให้ชาวบ้านที่เลือกเรามาหนึ่งในสภาสะดวกสบาย เราต้องมองย้อนหลัง อยู่ที่ดุลยพินิจของสมาชิก จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย กูมาครั้งหนึ่งแล้ว นี่สัญญาที่ ๒ ไม่รู้จะมีสัญญาที่ ๓ หรือเปล่า ผมไม่มั่นใจ ถ้าเราจะพัฒนา เอาความสะดวกของชาวบ้าน เราก็มองภาพต่อไปข้างหน้า ผมมีความคิดอยู่อย่าง ถ้าเราลดกำลังพลของเทศบาล เอาเงินจุดนี้มาใช้จ่ายในจุดที่ถูกต้อง จะดีกว่าไหม จ้างมาเยอะเยอะ แต่งานไม่เดิน อย่างท่าน สท.พรสิทธิ์ ขออนุญาตเอ่ยนาม มีเฟสอะไรลงมา ผมเห็นแล้ว เขาปฏิบัติหน้าที่กันอย่างไร เรามองจุดนี้กันดีกว่า ผมดูในเฟสแล้วผมน้อยใจ ผมเป็นคนหนึ่งในเทศบาลตำบลเขาพระ น่าน้อยใจ จะเป็นจริงหรือไม่จริง ผมก็ไม่ทราบ เรามองภาพกลับหลัง มาดูสภาพที่ บ้านเรา ลูกเรา หลานเรา คนหนึ่งไม่มา คนหนึ่งทำงานบ้าง อีกคนทำเกือบตาย ผมเห็นด้วยทั้ง ๙ โครงการ แต่ที่มาของงบประมาณต้องดูอีกที ขอขอบคุณครับ

ประธาน

ขอเชิญสมาชิกเจตนิพัทธ์ครับ

นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ เรียนประธานที่เคารพ ผมเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ เขตที่ ๑ ดูวาระการประชุมของวันที่ ๑๘ อ่านเล็กน้อย ดูวิชั่นของฝ่ายบริหาร ใช้ได้ แต่เพื่อนสมาชิกเราต้องดูควบคู่ไปดู ทั้ง ๙ โครงการอยู่ในแผนพัฒนาปี ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ หรือบางที่อยู่ในแผนพัฒนาสามปีธรรมดา ผมสงสัยพี่น้องเชิงภูเขาทั้งหมด แต่ว่าพวกเขาเข้าใจว่า เราเพิ่งเกิดเป็นเทศบาล จะให้เหมือนกับเทศบาลที่มาจากสุขาภิบาล คงเป็นไปได้ ประกอบกับ ๑๒ หมู่บ้าน ๓๗ ชุมชน ปัญหาเยอะ เราต้องมาดูสถานะการคลัง ว่าปัญหาจริงๆแล้วอยู่ที่รายจ่ายประจำ งบบุคลากร เป็นตัวหารค่าเฉลี่ยงบประมาณทั้งหมด ไม่ใช่เทศบาลตำบลเขาพระอย่างเดียว เทศบาลเมือง เทศบาลนคร เป็นอย่างนี้หมด เราไปดู ไปเทียบเคียงตั้งแต่ท่านประธานกับผมเป็น อบต.สมัยแรก ๒๕๔๗ เอาตัวเลขมาเทียบเคียง พันธกิจที่ถ่ายโอนมาให้เรา เทียบเคียงให้หมด เทียบกับวิชั่นของฝ่ายบริหารทุกยุคทุกสมัยว่าเขาคิดกันอย่างไร การตอบปัญหาของประชาชน ผมตอบได้ เพราะผมเป็นคนตรง จะให้ตอบแนวไหนก็ได้ พี่น้องเขาเข้าใจเสียสองล้านที่เราเพิ่งกู้ ต้องชำระคืน ต้องบอกความจริงให้หมดกับประชาชน ถ้าบอกไม่หมดจะเป็นหอกข้างแคร่มาทิ่มเราได้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น ทั้ง ๙ โครงการ ทั้งห้วยแฝดทางขึ้นถนนหนทางก็ลำบาก หนานนงกุงก็ลำบาก ของหมู่ ๘ ก็ลำบาก ลำบากเกือบทุกพื้นที่ แต่เราทำงานแบบค่อยเป็นค่อยไป เป็นแบบขั้นบันไดจะได้ใหม่ฝ่ายบริหาร เราอย่าเอาแต่อารมณ์ความรู้สึก แรงเชียร์ของแต่ละกลุ่มชาวบ้าน เราต้องมีภูมิคุ้มกันให้เทศบาลเราด้วย ตัวเราด้วย จะให้เข้าใจเข้าถึงการพัฒนา ชาวบ้านรอคอยโอกาส ก็รอคอยมาตั้งแต่ผมเข้ามาเป็น อบต. ๒๕๔๗ ๑๓ ปีแล้วที่ผมเห็นสภาพ ผมก็โทรถามระดับดอกเตอร์ที่

เขาเขียนภารกิจให้กับท้องถิ่นว่าปัญหาจริงๆอยู่ตรงไหน เขาตอบว่าที่เขาออกแบบโครงสร้างไป คุณต้องคิด อย่างให้รายจ่ายประจำมากเกินไป เพราะฉะนั้นเป็นอุปสรรคในการพัฒนา เพราะฉะนั้นในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาพระประกอบต่อเนื่องว่าสี่ปีนี่ที่อนุมัติผ่านสภาไปแล้ว ยังหลายโครงการ ชาวบ้านเขารู้ เมื่อผมออกจากห้องประชุมสภา เขารู้ว่าผ่านก็โครงการ จะทำเมื่อไหร่ ยกตัวอย่างง่ายๆ โครงการก่อสร้างลาดยางผิวจราจร หมู่ที่ ๑๑ ผ่านสภาไปตั้งแต่เดือนไหน ผ่านเวลามาเยอะแล้วอย่าถ่วงดุล การจัดซื้อจัดจ้าง ทำสัญญาอะไรเร่งรัดเข้าไป เจ้าหน้าที่เยอะจนเกินไปแล้วดูรายละเอียดกฎหมายให้ชัดเจนหน่อย พวกผมเป็นสมาชิกถูกตำอยู่เรื่อย หลายโครงการที่ผ่านสภาไปแล้ว แต่ขั้นตอนล่าช้า เราจะต้องเข้าใจว่าการทำงานถ้าผ่านสภาไปแล้ว ใช้เวลาอย่าให้เยอะเกินไปจะอ้างว่ารอเงิน จะอ้างได้ แต่ต้องทำให้รวดเร็ว อีกประการหนึ่ง การทำงานผมอยากจะทำในคราวเดียวกันทุกโครงการ อยากให้ทางฝ่ายบริหารรู้ว่าฝ่ายข้าราชการประจำช่วยลงตามบทบาทตามหน้าที่นิดหนึ่ง ขนาดโครงสร้างพื้นฐาน ถนนหนทาง ผมกลัวเทคนิคของผู้รับเหมาทั้งหมด ผมกลัวจริงๆ ผมก็ช่างก่อสร้าง กลัวมากด้วย เพราะขณะที่ผมออกจากห้องประชุมไปสูบบุหรี่นิดหนึ่ง กำแพงของเทศบาลก็ไม่ใสเหล็ก ที่รั่ว ผมเดินไปดู ขนาดที่อยู่ในบ้านของเราเอง ยังเกิดได้ ยิ่งทำงานนอกพื้นที่ถ้าเราไม่รัดกุม ผมกลัวเทคโนโลยีสมัยใหม่ เหมือนผมไม่มีปัญหาผมแพ้ แต่ห่วงอนาคตของลูกหลาน ห่วงอนาคตของเทศบาล ห่วงอนาคตของบุคลากรส่วนท้องถิ่นทั้งหมด ช่วงปฏิรูปอาจเกิดอะไรขึ้นก็ได้ ต้องเตรียมตัวเตรียมใจ แต่ถ้าเรามีภูมิคุ้มกันที่ดี เขาก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้ เพราะฉะนั้นขอให้ใคร่ครวญพิจารณาว่าสมควรแล้วหรือไม่ จะผ่านสภาหรือไม่ ผมไม่ทราบ ขอเสนอแนวคิดความเห็นเล็กๆน้อยๆสำหรับวันนี้ เพื่อประกอบในการทำหน้าที่ของสมาชิกเทศบาลที่ต้องตรวจสอบฝ่ายบริหารกันบ้าง ขอขอบคุณมากครับ

ประธาน

นายกเทศมนตรี

ขอเชิญท่านนายกฯครับ

เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกทุกท่าน ก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่อภิปราย เรื่องสถานการณ์คลังที่ท่านสมาชิกเป็นห่วง ผมขอเรียนว่าถ้าเรามองกลับหลังย้อนไปเมื่อปี ๒๕๔๗ วันนั้นผมได้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ มีงบประมาณ ๑๘ ล้านบาท จากวันนั้นถึงวันนี้เรามีงบประมาณ ๓๘ ล้านบาท เห็นว่าการบริหารทุกยุคที่ผ่านมา แล้วแต่นโยบายของผู้บริหารแต่ละคนจะมองการบริหารมองการพัฒนาอย่างไร ผมไม่สามารถจะล่วงรู้ได้ แต่ในแนวทางการบริหารในยุคที่ผมอยู่ ผมมองปัญหาคือพื้นที่เขาพระเราไม่ได้อยู่ในสังคมเมือง อยู่ชุมชนชนบท ชุมชนภูเขา พื้นที่องเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ราบสูงเชิงภูเขา ทำสวนยาง สวนผลไม้ สวนปาล์ม ซึ่งจะเห็นได้ว่าเกือบทุกปีปัญหาจะเกิดไม่จบ ข้อแตกต่าง ผมเข้าใจว่าท่านสมาชิกเป็นห่วง ขอให้เป็นที่ห่วงจริงๆ อย่างเป็นห่วงการเมือง ถ้ามว่าสัญญาที่ ๑ สัญญาที่ ๒ จะแก้ปัญหาได้ถูกจุดใหม่ ท่านจะได้เห็น แต่ในส่วนของผม ผมทำหน้าที่บริหาร ท่านทำหน้าที่สมาชิก เราต้องเดินไปด้วยกัน ผมลงพื้นที่ ผมอยู่เทศบาล ปัญหาที่เกิด เกิดจากพวกท่าน ท่านรายงานมาทุกโครงการ ท่านไปดู ผมสามารถนำเอกสารมาเสนอได้ทุกโครงการไม่ว่าจะเป็นถนนสายหนึ่งสายใด บางครั้งผมได้นั่งคิดว่าจะหาช่องทางอย่างไร วิธีการอย่างไรมาแก้ไขปัญหา หากมองย้อนกลับไปวันที่เรายกฐานะ ปี ๒๕๕๑ เป็นเทศบาลตำบลเขาพระผมได้หวังลึกๆ ผมมีเพื่อนเป็นนายกเทศบาลในช่วงนั้น ทำอย่างไรจะหาวิธีการจะมา

พัฒนา เลยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลมาเป็นเทศบาลตำบล ซึ่งที่มาก็ ก.ส.ท. ส่วนหนึ่ง เพราะ ก.ส.ท. อย่างที่เรียนแล้วว่าหลักเกณฑ์เขาต้องให้เราทบทุนสถานการเงินการคลัง ไม่ได้ว่ามีเงินออม ๓ ล้าน แล้วก็ได้ ๓๐ ล้าน ไม่ใช่ ต้องดูสถานะการเงินการคลัง เพราะการกำกับดูแล กำกับดูแล ด้วยกระทรวงมหาดไทย ก.ส.ท.เขาให้หลักเกณฑ์ในการกู้เงินว่าอย่างไรก็ไม่ต้องมีผลกระทบทุกอย่าง งบประมาณจะเพิ่มหรืออย่างไร จากตัวเลขจากองค์การบริหารส่วนตำบลจนถึงเทศบาล ๒๐ ล้าน ๑๐ปี ผมว่าไม่น้อย ในการผ่อนชำระ จำเป็น เพราะว่าไม่มีหน่วยงานไหนที่ให้กู้มาแล้วไม่ต้องผ่อนชำระ หน่วยงานต่างๆต้องชำระพร้อมดอกเบี้ยพร้อมเหมือนกันหมด ก.ส.ท. ไม่ได้แสวงหากำไร แต่ให้มาเพื่อหมุนเวียน กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ถ้าท้องถิ่นไหนเป็นสมาชิกต้องส่งเงินสมทบทุกปี ถามว่าจะสมทบทำไม ถ้าไม่คิดวิธีการหาทางมาพัฒนา เราไม่ต้องสมทบก็ได้ ท่านตัดไปเลย ที่สมทบเพื่อนำมาพัฒนา เราใช้สิทธิ์ที่เราออม ถ้าท่านกลับไปดู จะเห็นว่าทุกโครงการเกิดจากพวกท่าน เกิดจากพี่น้อง เกิดจากผู้ใหญ่บ้าน ถ้าท่านมองกลับไปเงิน๔ล้านดอกเบี้ยปีละแสน ๑๐ปี ก็ ๕ ล้าน ผมคิดว่าปีเดียวคุ้มแล้วอนาคต ๑๐ ปี ถนนหนทางอาจจะเพิ่มมูลค่าสวนยาง เพิ่มมูลค่าสวนผลไม้ให้กับพี่น้องที่อยู่ถนนสายนั้น ถนนคอนกรีตผ่าน ๕ หมื่นอาจจะเพิ่มเป็นแสนหนึ่ง คุ้มไหม คุ้ม ผมมองแล้วว่าบวก ไม่มีลบ ผมอยากให้ท่านสมาชิกมองที่การพัฒนา อย่ามาเป็นห่วงเรื่องดอกเบี้ย ผมเข้าใจว่าท้องถิ่นเราโตไปข้างหน้าไม่ได้อยู่กับที่ ที่อยู่มาถึงทุกวันนี้ถือว่าเป็นโชคดีของพวกเรา ที่ได้มีโอกาสดูแลพี่น้องโดยที่เราไม่ต้องผ่านการเลือกตั้ง ฉะนั้นอยากให้ใช้สิทธิ์ตรงนี้ ท่านจะยกหรือไม่ยก เพราะส่วนตัวผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง ๙ โครงการ แต่ด้วยความเป็นห่วง ผมทำตามหน้าที่ของผม ท่านสมาชิกหลายท่าน ผมรู้ว่าท่านดีใจที่ได้ถนนขึ้นสวน ได้พูดเต็มปากว่าทำให้แล้ว กลับไปได้ทั้ง ๙ โครงการ ไม่มีสวนยางของนายชวลิตสักสวน ผมเรียนด้วยความเคารพ เช่นสวนสละทุกฤดูฝน ท่านสมาชิกต้องวิ่งมาที่ผมทุกที ทำถนนๆ หนานนกกุงก็เช่นกัน บ่นอยู่ได้ พอจะมีปัญหา สายหมู ๙ เหมือนกัน ทุกครั้งฝนตกมีปัญหาเห็นอยู่ จะเอาดินลูกรังไปใส่ ได้ระดับหนึ่ง ฝนตกครั้งเดียวจบ สายอนามัยผู้ใหญ่บ้านบ่น ที่ประชุมหมู่บ้านจัดให้อยู่อันดับต้นๆ อยู่ในแผนพัฒนา ผมก็รับปาก เมื่อรับปากแล้วต้องมาหาเงินทุน ถามว่าก็ถ้าเราไม่ใช้งบประมาณคราวนี้ ผมบอกแล้วว่าเราใช้งบประมาณของเทศบาล เงินกู้คือเงินของเราเราสะสม เราออมไว้ เรากู้เพื่อเอามาหมุนเวียน ผมขอแนะนำเรียน ผมรู้ว่าเพื่อนสมาชิกหลายท่านติดใจในเรื่องการชำระหรือเรื่องของดอกเบี้ย แต่ผมเชื่อว่าถ้าท่านหนึ่งท่านใดมาอยู่ตรงจุดนี้ คือสมาชิกทุกคนมองเห็นการพัฒนา และทำตามขั้นตอน ๑ ๒ ๓ ของประชาคม ของแผนพัฒนาที่ท่านบอกว่าอยู่ในแผน ๖๑ ๖๒ ๖๓ ผมมองไม่เห็นเลยว่าโครงการไหน รวมถึงเจ้าหน้าที่แผนก็มานั่งอยู่ ผมให้เขาคิดรายการมาจากประชาคมหมู่บ้าน ๑๒ หมู่บ้าน ไม่มีโครงการไหนที่อยู่ในปี ๖๑ ๖๒ ขอให้พูดอยู่ในความจริง เอาเรื่องจริงมาพูดกัน ขอให้ท่านลองย้อนดูว่าบุคลากรที่เยอะ เยอะมาจากไหน ผมมาอยู่ตรงนี้ ๔ ปี ผมคิดว่าเพิ่มไม่เกิน ๕ คน งานเยอะกว่าใหม่ที่ผ่านมา ผมไม่อยากจะบอกว่าที่ผ่านมาบุคลากรมาอย่างไร ที่ท่านบอกว่าเยอะๆ แต่ผมบอกว่าผมสามารถชี้ได้ว่าคนไหนมีความจำเป็นที่พม้นำขอเพิ่มอัตราค่าจ้าง แต่รายได้ผมเชื่อเหลือเกินว่าเราเป็นสมาชิก ผมเป็นผู้บริหาร เราต้องเข้าใจปัญหาทุกอย่าง แต่ให้ดูที่เจตนา ถ้าเราทำตรงนี้โดยเจตนาเพื่อพี่น้อง หรือเจตนาเพื่อการเมือง ผมบอกตรงๆผมอยู่ตรงนี้ ผมโชคดีแล้ว ผมสามารถ

ดูแลพี่น้องได้อีกกระยะหนึ่ง วันใดที่ คสช.บอกว่าไม่มีอำนาจ พวกเราทุกคนก็ต้องไปตามวิถีตรงนั้น การมาอยู่ตรงนี้ขอให้ดูแลพี่น้องให้ดีที่สุด แต่ถ้าจะผ่านไม่ผ่านขอให้พวกเราใช้ดุลยพินิจว่าเจตนากับดอกเบี้ยยแค่ปีละหนึ่งแสนบาท หนึ่งแสนบาท ๙ โครงการ โครงการละเท่าไรทำไปคิดไปบวกลบคุณหารดู หนึ่งหนึ่งต่อโครงการ ถามว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งขายไม่ขายสวนยางพี่น้องคุ่มใหม่ ผมว่าเกินคุ่มแล้ว ขอให้ท่านไปมองถึงประโยชน์ที่จะได้รับ อย่างไม่มองว่าปีหนึ่งแสนหนึ่ง แสนหนึ่ง ๙ โครงการ เก้าพันผมคิดให้หนึ่งหนึ่ง ดอกเบี้ยแต่ละสายต่อปี ผมนำเรียนเพื่อให้ท่านได้พิจารณาต่อโครงการดอกเบี้ยยแต่ละโครงการหนึ่งหมื่นบาท ผมคิดว่าพี่น้องได้ขายไม่ขายสักร้อยสองร้อยตันก็เกินคุ่มแล้ว ถ้าท่านประธานท่านสมาชิกเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างไรก็แล้วแต่ ในส่วนตัวของผมขอขอบคุณมากครับ

ประธาน

นายพรสิทธิ์ จันทร์ชุม

ขอเชิญสมาชิกพรสิทธิ์ครับ

ขอบคุณครับท่านประธาน ขอเสนอว่า ในการแสดงความคิดเห็นในฐานะที่ผมเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระมาหลายปีแล้ว ในอดีตที่ขอกู้เงินของ ก.ส.ท. ผมได้นั่งคุยปรึกษากับเจ้าหน้าที่งบประมาณ คือท่านวสันต์ ไทรแก้ว ว่าปลัดถ้าเกิดระเบียบไปไม่ได้ ก็ไปไม่ได้นะ ท่านเอาระเบียบมาชี้แจง เลือกลงโครงการที่อยู่ในแผนปี ๖๐ เพราะระเบียบกำหนดเลยว่าต้องเป็นโครงการที่อยู่ในแผนล่วงหน้า จะใช้อำนาจของผู้บริหารมาปรับแผนก็ไม่ได้ นี่คือหลักเกณฑ์ของการกู้เงิน ตามท่านนายกฯได้มาชี้แจงว่าเงินนี้เป็นเงินที่เราสะสมกันมา ซึ่งทุกปีเทศบาลนำเข้ากองทุน เปรียบเสมือนว่าเราเล่นเงินกองทุนหมู่บ้านประมานนั้น โครงการในการแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน จริงๆแล้วผมข้ามขั้นตรงนี้มานานแล้ว ผมเคยคุยกับท่านนายกฯ บอกนายกฯการสร้างถนนหนทางน้อยน้อยได้ไหม เอาไปสร้างพัฒนาคนอย่างที่ผมเรียนไว้ตอนต้น เรามาเน้นสร้างบุคลากรของชาติ ครั้งแรกผมลืมไป ตอนนี้องเรียนจุฬารักษ์พิชญาคารได้เป็นตัวแทนของจังหวัดนครศรีธรรมราชในนามสมาคมฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน ๑๓ ปี ถือเป็นเกียรติประวัติของเทศบาล ของโรงเรียนจุฬารักษ์ฯ ของอำเภอพิปูน ผมขับรถไปเสนอนโยบายท่านนายกฯมาโนช ท่านอุปนายก นายกสมาคมฟุตบอลจังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่ใช่คู่แข่งโรงเรียนจุฬารักษ์ฯอย่างเดียว ทั้งจังหวัดมีคนขอเสนอเข้ารุ่น ๑๓ ปี นี้แหละที่จะเป็นการพัฒนาคน พัฒนาเยาวชนไปสู่ระดับชาติ ช่วงนี้ต้องยอมรับว่ากระแสฟุตบอลฟีเวอร์ เสร็จแล้วมาดูโครงการที่ผ่านบริหารเสนอแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ผมเรียนตรงๆว่าทางอ้อม ผมไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย เพราะผมไม่มีสวนสักสวนบนนี้ แต่เมื่อคืนผมไปในงาน ขออนุญาตท่านประธาน มีคนมาบอกว่าฝากถนนด้วยๆ ผมว่าเรื่องนี้ผมต้องดูก่อน ผมล้อเล่นกับชาวบ้าน เขาบอกเอาจริง ผมบอกไม่มีปัญหาแต่ต้องดูไม่ใช่ผมคนเดียวต้องดูเพื่อนสมาชิกทั้งหมด ที่เรากู้เงินของ ก.ส.ท. ผมไม่อยากกู้จากที่อื่น ที่แบงค์ดอกเบี้ยยเยอะกว่านี้ ผมไม่ต้องยกตัวอย่างว่าท้องถิ่นไหน กู้แบงค์ด้วยซ้ำ กู้มาทำใหม่ เพื่อแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชน หนังสือร้องเรียนมา ท่านนายกฯบอกว่าตั้งค้ก็หมด งบโন্নก็ไม่มี งบนี้ก็ไม่มี ฉะนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการที่ถูกต้อง ผมบอกว่าตอนนี้ผมอยู่ภายใต้คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ไม่ได้อยู่ภายใต้สังกัดของท่านนายกฯขอ ผมอยู่ใต้คำสั่งของท่านประยุทธ์ จันทร์โอชา ต่างหาก ระเบียบการเงินการคลัง วันนี้หัวหน้าฝ่ายการคลัง รักษาการผอ.กองคลังก็อยู่ เจ้าหน้าที่ที่งบประมาณก็ปลัด เจ้าหน้าที่มานั่งอยู่เต็มไปหมด แต่ว่าการพิจารณางบประมาณ ผมอยู่

ทุกยุคทุกสมัย ผมอยู่มานาน ผมไม่ได้มีฐานะอะไร ผมคนจน แต่ด้วยความรักและความศรัทธาสถาบันของท้องถิ่น ผมนั่งแค่ตำแหน่งสมาชิกตั้งแต่ปี ๔๓ ผมเป็นนักการเมืองมาตั้งแต่อายุ ๒๐ กว่าปี ในเรื่องของพี่น้อง เพื่อนสมาชิกเห็นต่าง แต่นัยยะท่านอย่ามองเป็นเรื่องที่ให้พี่น้องประชาชนเสียโอกาส ขอขอบคุณครับ

ประธาน

มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายในโครงการหนึ่งโครงการใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ผมขอพักการประชุม นัดประชุมต่อเวลา ๑๒.๓๐ น. ครับ

พักการประชุม ๑๑.๕๐ น.

เริ่มประชุม ๑๒.๓๐ น.

ประธาน

เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔.๒ ญัตติพิจารณาอนุญาตของกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อใช้ในการพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง ผมจะขอมติที่ประชุมหลังจากที่สมาชิกได้อภิปรายมาเป็นเวลาพอสมควร ผมขอมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีมติอนุญาตให้เทศบาลตำบลเขาพระกู่เงิน ก.ส.ท. เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากหัวสะพาน คสล.สวนยางนายพล ยับ ถึงหนานนกยูง หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๔๖๗,๐๐๐.- บาท สมาชิกท่านใดมีมติอนุญาตให้กู้ กรุณายกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุญาตให้เทศบาลตำบลเขาพระกู่เงิน ก.ส.ท. เพื่อก่อสร้างถนนคสล. ต่อจากหัวสะพาน คสล.สวนยางนายพล ยับ ถึงหนานนกยูง หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๔๖๗,๐๐๐.- บาท ด้วยคะแนนเสียง ๕ เสียง ไม่อนุญาต ๕ เสียง งดออกเสียง ไม่มี

ประธาน

ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ขออนุญาตให้ท่านเลขาชี้แจงระเบียบในการตัดสิน

เลขานุการสภา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๘๖ การลงมติให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ เว้นแต่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ในกรณีที่มีเสียงเท่ากันไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย หรือออกเสียงลงคะแนนลับให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งโดยเปิดเผยเป็นเสียงชี้ขาด และประธานที่ประชุมจะให้เหตุผลด้วยหรือไม่ก็ตาม อันนี้ถือว่าคะแนนเท่ากัน ประธานจะต้องออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง ขอขอบคุณครับ

ประธาน

ขอบคุณท่านเลขาฯ เป็นที่หนักใจ แต่ว่าเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน งบประมาณที่พวกเราจะนำไปถมหลุมบ่อทั้ง ๙ สายในปีหนึ่งแสนสองแสน ผมว่าได้ไม่คุ้มเสีย ผมมีมติเห็นด้วย อนุญาตให้กู้สำหรับโครงการที่ ๑ ครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุญาตให้เทศบาลตำบลเขาพระกู่เงิน ก.ส.ท. เพื่อก่อสร้างถนนคสล. ต่อจากหัวสะพาน คสล.สวนยางนายพล ยับ ถึงหนานนกยูง หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๔๖๗,๐๐๐.- บาท ด้วยคะแนนเสียง ๖ เสียง ไม่อนุญาต ๕ เสียง งดออกเสียง ไม่มี

ประธาน

ต่อไปโครงการที่ ๒ ผมขอลงมติที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดมีมติอนุญาตให้กู้เงินเพื่อก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยแฝด เริ่มจากถนน คสล.เดิม ม.๕ ถึง ม. ๔ หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐.- บาท สมาชิกท่านใดมีมติอนุญาตให้กู้ กรุณายกมือด้วยครับ สมาชิกท่านใดมีมติไม่อนุญาตให้กู้ กรุณายกมือด้วยครับ ที่ประชุมมีมติ ๕ เสียง ไม่อนุมัติ ๕ เสียง ผมในฐานะประธานต้องใช้สิทธิตามที่ระเบียบให้ใช้ ผมลงมติอนุญาตให้กู้เพิ่มอีก ๑ เสียงครับ

มติที่ประชุม	สายัญ แสตมป์ หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ ๔๔๙,๐๐๐.- บาท สมาชิกท่านใดมีมติอนุญาตให้ กู้ กรุณายกมือด้วยครับ ที่ประชุมมีมติอนุญาตให้เทศบาลตำบลเขาพระกู่เงิน ก.ส.ท. เพื่อก่อสร้างถนน คสล. เริ่มจากถนนลาดยางสายสวนยางนายจิตร ปรีชา ถึงสวนยางนายสายัญ แสตมป์ หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ ๔๔๙,๐๐๐.- บาท ด้วยคะแนนเสียง ๖ เสียง ไม่นุญาต ๔ เสียง งดออกเสียง ไม่มี
ประธาน	ต่อไปโครงการที่ ๙ ผมขอถามมติที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดมีมติอนุญาตให้กู้เงินเพื่อ ก่อสร้างถนน คสล. สายหลังโรงเรียนจุฬารักษ์พิชญาคาร หมู่ที่ ๑๑ เริ่มจาก ถนนลาดยางทางเข้าหมู่บ้านถึงเขตตำบลกะทูน หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณ ๔๖๗,๐๐๐.- บาท สมาชิกท่านใดมีมติอนุญาตให้กู้ กรุณายกมือด้วยครับ
มติที่ประชุม	ที่ประชุมมีมติอนุญาตให้เทศบาลตำบลเขาพระกู่เงิน ก.ส.ท. เพื่อก่อสร้างถนน คสล. สายหลังโรงเรียนจุฬารักษ์พิชญาคาร หมู่ที่ ๑๑ เริ่มจากถนนลาดยางทางเข้าหมู่บ้าน ถึงเขตตำบลกะทูน หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณ ๔๖๗,๐๐๐.- บาท ด้วยคะแนนเสียง ๖ เสียง ไม่นุญาต ๔ เสียง งดออกเสียง ไม่มี
<u>ระเบียบวาระที่ ๕</u>	<u>เรื่องอื่นๆ</u>
ประธาน	๕.๑ ผู้ตรีรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) ก่อนที่ท่านนายกจะขอเสนอขออนุมัติ ผมขอแก้เอกสารในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ ๕.๑ ในวงเล็บ ๒๕๕๙-๒๕๖๑ แก้เป็น ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ตามสถิติ ต่อไปขอเชิญท่าน นายกฯครับ
นายกเทศมนตรี	เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระทุกท่าน ในระเบียบวาระอื่นๆ ๕.๑ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๒) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา ข้อ ๒๙ “(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่ วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี” เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและระเบียบ ดังกล่าว จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๒) เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลเขาพระทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ขอเชิญท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้ตรวจสอบอีกครั้ง ขอขอบคุณครับ
ประธาน	ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัดชี้แจงเพิ่มเติมครับ
นายฮ่องคมน์ พลอินทร์	ขออนุญาตท่านประธาน สำหรับระเบียบวาระเรื่องรายงานผลการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาสามปี คือ ใช้ระเบียบฉบับใหม่ ฉบับเดิมคือของปี ๒๕๕๘ และมี แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พบวิธีการติดตามแผน เดิมที่ระเบียบเก่าให้ ติดตามแผนปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นปีงบประมาณ แต่ระเบียบใหม่ในปี ๖๐ ในเรื่องการ ติดตามแผน จะให้ติดตามแผนปีละ ๒ ครั้ง คือครั้งแรกในท้วงครึ่งปีแรกของงบประมาณ ในช่วงเดือนเมษา ซึ่งในรายงานฉบับนี้จะเป็นการรายงานแผนในครึ่งแรกของ

ปีงบประมาณ ได้มีการสรุปในตัวโครงการและงบประมาณที่ทำในครั้งงบประมาณแรก
ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงแก่นี้ครับ

ประธาน

รายละเอียดที่อยู่ในมือท่านสมาชิก ตามยุทธศาสตร์ มี ๖ ยุทธศาสตร์ มีสมาชิกท่านใดจะ
สอบถามหรืออภิปรายยุทธศาสตร์หนึ่งยุทธศาสตร์ใด โครงการหนึ่งโครงการใดที่ได้
ดำเนินการไปแล้ว ชักถามได้ มีไหม ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะซักถามเพิ่มเติม
เป็นอันว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)

มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๒ การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระและคณะกรรมการ ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระ

ประธาน

ขอเชิญท่านรองนายกฯ เสนอญัตติครับ

นายวีระศักดิ์ ละม้าย

เรียนท่านประธาน เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารขอเสนอการคัดเลือก
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระและคณะกรรมการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระ ด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระและ
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระ จะสิ้นสุดการดำรง
ตำแหน่งในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ ข้อ ๗ ข้อ ๘ (๓) และ ข้อ ๒๘ (๑) จึงขอเสนอญัตติคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลเขาพระ เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระ
จำนวน ๓ คน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระ
จำนวน ๓ คนจึงขอนำเรียนเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ เพื่อโปรด
พิจารณาต่อไป ขอขอบคุณครับท่านประธาน

ประธาน

ขอเชิญท่านเลขาฯ ชี้แจงระเบียบครับ

เลขานุการสภา

เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย (๑) ผู้บริหารท้องถิ่น (๒) รองนายกฯ เป็นกรรมการ (๓) สมาชิกสภา
ท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จำนวน ๓ คน (๕) ผู้แทนภาคประชาการและวิชาชีพที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก
จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน (๖) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก
จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๖ คน (๗) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
กรรมการและเลขานุการ (๘) หัวหน้าส่วนการบริหารที่ทำหน้าที่จัดทำแผน เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ และกรรมการตาม (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้อยู่ในวาระคราวละ ๒ ปี
และอาจได้รับการคัดเลือกอีก นี่คือเรื่องของคณะกรรมการพัฒนาก่อน อยากให้ที่ประชุม
ได้คัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน ๓ คน เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบล
เขาพระ ตามระเบียบข้อ ๘ (๓) ขอเรียนชี้แจงเบื้องต้นเพียงแค่นี้ก่อน ขอขอบคุณครับ

ประธาน

ขอขอบคุณท่านเลขาฯ ที่ได้ชี้แจง ขอเชิญสมาชิกได้เสนอชื่อสมาชิกที่อยู่ในที่ประชุมเป็น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระแทนผู้ที่จะหมดวาระในวันที่ ๕ มิถุนายน
๒๕๖๐ นี้ ขอเชิญสมาชิกเสนอคณะกรรมการคนที่หนึ่ง ขอเชิญสมาชิกจ่านงค์ครับ

- นายจำนงค์ หนูเพชร ผมขอเสนอท่านสมาชิกสภาเจตนิพัทธ์ ย้งยงวิวัฒน์ครับ
ประธาน ขอผู้รับรองด้วยครับ สมาชิกโชคดีและสมาชิกประสิทธิ์ รับรองถูกต้อง ขอเชิญท่าน
เจตนิพัทธ์ ครับ
- นายเจตนิพัทธ์ ย้งยงวิวัฒน์เรียนท่านประธาน ผมเจตนิพัทธ์ ผมขอถอนตัวเนื่องจากภารกิจงานข้างนอกเยอะเกินไป
และเห็นสมควรใช้คณะกรรมการชุดเก่า เขางานส่วนราชการข้างนอกไม่เยอะ ขอบคุณ
มากครับ
- ประธาน ผมเสนอให้ใช้ระเบียบการประชุมคือเสนอและเลือกทีละคน ส่วนจะเป็นคนเก่าหรือคน
ใหม่ให้เป็นมติของที่ประชุมครับ ขอเชิญสมาชิกประสิทธิ์เสนอครับ
- นายประสิทธิ์ จันทร์ชุม ผมขอเสนอท่านสมาชิกประสิทธิ์ ละม้าย เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบล
เขาพระ ผมเห็นว่ามีเหมาะสมครับ
- ประธาน ขอผู้รับรองด้วยครับ สมาชิกจำนงค์และสมาชิกธราธิป รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใด
จะเสนอคณะกรรมการฯ คนที่ ๑ เพิ่มเติมไหมครับ มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะ
เสนอเพิ่มเติม ผมขอสรุปว่าท่านสมาชิกประสิทธิ์ ละม้าย เป็นคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลตำบลเขาพระ คนที่ ๑ ต่อไป คนที่ ๒ ขอเชิญสมาชิกได้เสนอสมาชิกท่านใด
สมควรเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระ คนที่ ๒ ขอเชิญท่านสมาชิกโชค
ดีเสนอครับ
- นายโชคดี ศรีเปารยะ เรียนประธานที่เคารพ ผมโชคดี ศรีเปารยะ สมาชิกสภาเขต ๒ ขอเสนอท่านสมาชิก
พรรัตน์ ราชมณี ครับ
- ประธาน ขอผู้รับรองด้วยครับ สมาชิกธราธิปและสมาชิกเจตนิพัทธ์ รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่าน
ใดจะเสนอคณะกรรมการฯ คนที่ ๒ เพิ่มเติมไหมครับ มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะ
เสนอเพิ่มเติม ผมขอสรุปว่าท่านสมาชิกพรรัตน์ ราชมณี เป็นคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลตำบลเขาพระ คนที่ ๒ ต่อไป คนที่ ๓ ขอเชิญท่านสมาชิกประสิทธิ์ครับ
- นายประสิทธิ์ ละม้าย เรียนประธาน ผมประสิทธิ์ ละม้าย สมาชิกสภาเขตที่ ๒ ขอเสนอท่านธราธิป หนูเพชร
ครับ
- ประธาน ขอผู้รับรองด้วยครับ สมาชิกโชคดีและสมาชิกประสิทธิ์ รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะ
เสนอคณะกรรมการฯ คนที่ ๓ เพิ่มเติมไหมครับ มีไหม มีเสนอเพิ่มเติมไหม เมื่อไม่มี
สมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติม ผมขอสรุปว่าท่านธราธิป หนูเพชร เป็นคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระ คนที่ ๓
- มติที่ประชุม** **ที่ประชุมมีมติคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระ ประกอบด้วย**
สมาชิกประสิทธิ์ ละม้าย สมาชิกพรรัตน์ ราชมณี และสมาชิกธราธิป หนูเพชร
- เลขานุการสภา ต่อไปคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผน ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย (๑) สมาชิกสภา
ท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคม
ท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จำนวน ๒ คน (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน (๕)
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๒ คน โดยให้คณะกรรมการเลือก
กรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่
เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตาม ข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ

- ๒ ปี และอาจได้รับการคัดเลือกได้อีก ให้ท่านสมาชิกได้คัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ๓ คน ขอขอบคุณครับท่านประธาน
- ประธาน ขอเชิญสมาชิกเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล
เขาพระ จำนวน ๓ คน ขอเชิญสมาชิกพรรคนี้ ครับ
- นายพรรคนี้ ราชนาธิปไตย
ประธาน ผมขอเสนอสมาชิกโชคดี ศรีเปารยะครับ
- ประธาน ขอผู้รับรองด้วยครับ สมาชิกพรรคนี้และสมาชิกพรรคนี้ รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใด
จะเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลเขาพระ คนที่ ๑ เพิ่มเติมใหม่ มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมเป็น
อย่างอื่น ผมขอสรุป สมาชิกโชคดี ศรีเปารยะ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระ คนที่ ๑ ต่อไปขอให้ท่านสมาชิกได้เสนอ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระ คนที่ ๒ ขอเชิญ
ครับ ขอเชิญสมาชิกโชคดีครับ
- นายโชคดี ศรีเปารยะ เรียนประธานที่เคารพ ผมโชคดี ศรีเปารยะ สมาชิกสภาเขต ๒ ขอเสนอท่านสมาชิก
จำนงค์ หนูเพชร ครับ
- ประธาน ขอผู้รับรองด้วยครับ สมาชิกพรรคนี้และสมาชิกเขตนี้พรรคนี้ รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่าน
ใดจะเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลเขาพระ คนที่ ๒ เพิ่มเติมใหม่ มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมเป็น
อย่างอื่น ผมขอสรุป สมาชิกจำนงค์ หนูเพชร เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระ คนที่ ๒ ต่อไปเสนอคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระ คนที่ ๓ ขอเชิญครับ ขอเชิญสมาชิก
พรรคนี้ครับ
- นายพรรคนี้ ละม้าย เรียนท่านประธาน ผมพรรคนี้ ละม้าย เสนอท่านสิทธิเดช ละม้าย ครับ
- ประธาน ขอผู้รับรองด้วยครับ สมาชิกโชคดีและสมาชิกพรรคนี้ รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะ
เสนอเพิ่มเติมใหม่ มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมเป็นอย่างอื่น ผมขอ
สรุปว่าสมาชิกสิทธิเดช ละม้าย เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลเขาพระ คนที่ ๓
- มติที่ประชุม **ที่ประชุมมีมติคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลเขาพระ ประกอบด้วย สมาชิกโชคดี ศรีเปารยะ สมาชิกจำนงค์ หนูเพชร และ
สมาชิกสิทธิเดช ละม้าย**
- ๕.๓ เรื่องอื่นๆ**
- ประธาน ขอเชิญสมาชิกโชคดีครับ
- นายโชคดี ศรีเปารยะ เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายโชคดี ศรีเปารยะ สมาชิกสภาเขตที่ ๒ จากโครงการที่
ผ่านมาตอนเช้า ผ่านด้วยดี ผมในฐานะสมาชิกยังมีถนนอีกเส้น สายห้วยแพรงสาม หมู่
๕-หมู่ ๑๒ ชาวบ้านใช้มากและมีความลำบาก เป็นถนนที่บุกเบิกมานาน และได้ซ่อมแซม
ไปครั้งหนึ่ง ในครั้งนี้ฝ่ายบริหารบอกว่าเงินที่จะพัฒนามีน้อยนิด จึงจำเป็นต้องกู้ แต่
เมื่อกู้มาแล้วในสี่ล้าน โครงการเส้นนี้ก็ได้เข้าข่ายแล้วปีไหนถนนสายนี้จะทำให้
ชาวบ้านฝากความหวังไว้ บอกว่าให้ช่วยหน่อย ผมรับปากว่าจะคุยกับผู้บริหาร แล้วพอ
มาดูเงินที่กู้ในวันแรก ผมอยากจะทราบจากผู้บริหารวันนี้ว่าปีไหนถนนเส้นนี้จะได้มี
ถูกต้องผู้บริหารเคยพูดว่ามีในเทศบัญญัติ แต่จะมีร้อยเมตร ร้อยเมตรในยามที่ชาวบ้าน

ต้องใช้ขึ้นไปสวยยาง ถ้าจะมาเพิ่มในสี่ล้านนี้จะไม่พอ เงินจะพอดีกับ ๙ สายนี้ ทำให้โครงการเส้นนี้ไม่ได้ ผมอยากสอบถามท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหารช่วยตอบให้ผมอย่างไรว่່าจะทำให้ชาวบ้านได้ใช้ถนนเส้นนี้เป็นถนน คสล. ขอขอบคุณครับ

ประธาน

นายธรรธิป หนูเพชร

ขอเชิญธรรธิปครับ

เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมธรรธิป หนูเพชร สมาชิกสภาเขต ๒ ในระเบียบวาระอื่นๆ ขอพุดคุยกับที่ประชุมแห่งนี้และคณะผู้บริหารว่าถนนลาดยางจากสามแยกพรุเถียะ เขตพื้นที่ชลประทาน เราพึงจะทำไป แต่ว่าช่วงนี้ได้รับความเสียหาย และไม่นานจะต้องกลับสู่สภาพเดิม คือเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดสายอีกแน่นอน เนื่องมาจากการบรรทุกน้ำหนักเกิน เราได้ทำป้ายหนึ่งแล้วว่าห้ามรถที่บรรทุกเกิน ๒๑ ตัน แต่ต้องเกินนั้นแหละ ผมเคยเอารถมอเตอร์ไซด์ผมไปขวาง แล้วโทรให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาเอา เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เอาไปโรงพักจริง ผมตามไปแล้วกลับมานั่งที่ศูนย์ อปพร. ประมาณชั่วโมง รถคันนั้นก็กลับมาแต่ไม่ทราบว่าจะอย่างไรแล้วแต่ ผมไม่ได้ว่าอะไร แต่คือสมมุติว่าเราจะแจ้งไปยังผู้รับเหมา ผมเข้าใจว่าโครงการนี้ยังอยู่ในห่วงสำคัญ แต่ผมให้ความเป็นธรรมแก่ผู้รับเหมาอยู่แล้ว ถ้าสมมุติว่าอยู่ในห่วงเวลาแจ้งให้ผู้รับเหมามาดูความเสียหายหรือซ่อมแซมทำให้อยู่ในสภาพเดิม เราเอาเปรียบผู้รับเหมา เพราะมีค่าบอกว่าแล้วจะต้องไม่เกิน ๒๑ ตัน แต่ที่ผมเอามอเตอร์ไซด์ขวางไม่ต่ำกว่า ๙๐ เพราะเป็นรถพ่วง เป็นการกดทับหนักเกิน เหมือนรถไปทับเขียดอย่างนั้น เราต้องหาวิธีการ และฝ่ายบริหารช่วยดู ช่วยหางบประมาณที่จะรองรับ ผมคิดว่าใช้ได้ประมาณ ๖-๗ เดือนข้างหน้านี้ เพราะถ้าหากถนนลาดยางมีน้ำซึมลงไปใรรอยแตกของผิวจราจรได้ ผู้เชี่ยวชาญบอกผมว่าแอสฟัลท์จะร่วนไปหมดถ้ามีน้ำซึมไปได้ ถนนแตกกร้าวเป็นรอยหลังเต่า ตรงนี้ถ้าเราหางบประมาณมาได้ ถ้ามาแก้ไขได้ ครั้งต่อไปผมอยากจะขอว่าให้หนากว่านี้ จะได้รับหนักหนกเยอะกว่านี้ เพราะถนนสายนี้เป็นถนนสายหลัก ผมก็เสียใจเหมือนกันที่ไปห้ามเขา เขาต้องประกอบอาชีพเขา ผมไปห้ามตอนเกินนี้แหละ ผมเสียใจ นั่นคืออาชีพเขา จะให้เขาไปทางไหน เมื่อเราให้ทางให้เขาไปไม่ได้ เราต้องสร้างให้ได้มาตรฐานตามสภาพที่จะใช้บรรทุกทราย หิน ไม้ยางพารา ตอนนี้เราต้องคิดแล้วเพราะเราเป็นนักการ คำว่านักการคือผู้พัฒนา ผู้ดูแล เมืองคือเมืองนักการเมืองคือผู้พัฒนา ผู้ดูแลเมือง เราเป็นผู้ดูแล เป็นผู้พัฒนาตำบลเขาพระ ขอขอบคุณครับท่านประธาน

ประธาน

รองนายกเทศมนตรี

ขอเชิญท่านรองนายกฯครับ

เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมขอตอบคำถามของท่านสมาชิก โชคดีที่ได้ถามปัญหาความเดือดร้อนของเส้นทางหมู่ ๕ - หมู่ ๑๒ ที่จริงโครงการเงินกู้ที่ทำไป ๙ โครงการ จะอยู่ในแผนพัฒนาปี ๖๐ เราต้องยอมรับว่าพื้นที่ในตำบลเขาพระเรามีพื้นที่กว้าง มีถนนหลายสายที่ยังไม่ได้ปรับปรุงทำเป็นถนนถาวรมั่นคง เส้นทางหมู่ ๕ - หมู่ ๑๒ รู้สึกอยู่ในเทศบัญญัติปี ๖๐ ร้อยกว่าเมตร ขอนำเรียนว่าการพิจารณาเงินกู้ครั้งหลังนั้นเราคิดมาจากปี ๖๐ จากเกือบยี่สิบสายที่นำมาพิจารณา แต่จะทำที่จำเป็นต้องทำตัวอย่างสายสวนสละ หมู่ที่ ๑๐ สายนี้ผมเข้าไปทุกปี บางปีเราซ่อมถึง ๒ ครั้ง เมื่อเกิดอุทกภัย ผมคิดว่าถ้าทำถนนคอนกรีตให้มั่นคงถาวร เราไม่ต้องซ่อมกันบ่อย ก็เหมือนกันกับถนนสายอื่นๆ อีก ๘ สาย สมาชิกโชคดีต้องเข้าใจจุดนี้ บบประมาณที่เราผู้ได้จำกัดเพียงเท่านี้ก็เปอร์เซ็นต์ตามที่ท่านปลัดเรียนให้ท่านสมาชิกได้ทราบ สำหรับสายที่เหลือ

เราค่อยๆแก้ปัญหาไปเรื่อยๆ ปีละร้อยกว่าเมตร ร้อยเมตรตามงบประมาณ ขอนำเรียนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอขอบคุณครับ

ประธาน

นายพรรัตน์ ราชมณี

ขอเชิญท่านสมาชิกพรรคนี้ครับ

เรียนประธานที่เคารพ ผมพรรัตน์ ราชมณี อยากจะอภิปรายในวาระอื่นๆเกี่ยวกับสิ่งที่ทางสถานีตำรวจภูธรอำเภอพิบูลย์ได้ส่งเอกสารมายังเทศบาลตำบลเขาพระ เพื่อขอสนับสนุนป้ายจราจร จะติดตั้งในตลาดเปิดท้ายหมู่ที่ ๗ บริเวณหัวสะพาน ผมได้ประสานงานกับผู้กำกับมาตลอดว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว ท่านบอกว่าทางสถานีตำรวจภูธรอำเภอพิบูลย์ได้ทำหนังสือเอกสารขอสนับสนุนงบประมาณมายังเทศบาลตำบลเขาพระเพื่อทำป้ายจราจรบริเวณที่ผมเอ่ยมา แต่ตอนนี้ไม่ทราบว่าขั้นตอนไปถึงไหนแล้ว เห็นเงียบหายไป ทางสถานีตำรวจภูธรอำเภอพิบูลย์คอยคำตอบอยู่ สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ผมได้เสนอต่อคณะกรรมการสถานีตำรวจภูธรอำเภอพิบูลย์ให้ใช้ระเบียบข้อบังคับการจราจร เพราะหลายท่านเห็น รู้ว่าการจอดรถบริเวณตลาดเปิดท้าย หมู่ที่ ๗ บริเวณหัวสะพานเป็นการจอดรถวางเกะกะไม่เป็นระเบียบ ใครคิดจะจอดตรงไหนก็จอด ผู้ที่สัญจรไปมาเกิดความรำคาญ ไม่ได้รับความสะดวก ได้รับข้อร้องเรียนจากชาวบ้านผู้เดือดร้อนมาหลายครั้ง ไปทางสถานีตำรวจภูธรบ้าง มาทางยังตัวสมาชิก ผมคิดว่าเรื่องเล็กน้อยๆเท่านี้ น่าจะทำให้สำเร็จจุล่ง น่าจะทำให้ ไม่ได้หนักหนาจนเกินไป ผมถามไปสถานีตำรวจภูธรอำเภอพิบูลย์ว่าทำไมไม่จับกันบ้างเมื่อจอดรถลักษณะแบบนั้น ท่านบอกว่าในเมื่อไม่มีป้ายจราจร ตำรวจไม่สามารถวัดชั้นหรือจับกุมได้ การทำป้ายจราจรสองข้างทางว่าห้ามจอดตลอดแนวพร้อมสัญลักษณ์ เป็นเรื่องเล็กน้อยๆเราไม่สมควรมองข้ามเพื่อความปลอดภัย เพื่อความสะดวกของชาวบ้าน ได้ข่าวจากเจ้าหน้าที่เก็บภาษี ตอนนี้การเก็บภาษีบริเวณตลาดเปิดท้าย ตลาดนัดแก้วหน้าไประดับหนึ่ง คือสามารถเก็บได้เพิ่มจากปีที่ผ่านมา ขอฝากฝ่ายบริหารช่วยดูแล ติดตามโครงการนี้ด้วย ขอขอบคุณครับ

ประธาน

เลขานุการสภา

ขอเชิญท่านเลขาในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจงครับ

ขอบคุณท่านประธาน เรียนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงที่ท่านสมาชิกพรรคนี้ได้อภิปราย ในเรื่องนี้ผมได้รับเรื่องไปตั้งแต่การประชุมครั้งที่ผ่านมามีได้ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว เป็นเรื่องอำนาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ เป็นอย่างนี้คือบริเวณตลาดพุทธ ถ้าเราจะไปติดตั้งป้ายจะอยู่ในเขตทางหลวงซึ่งรับผิดชอบโดยผู้อำนวยการทางหลวง กรมทางหลวง ไม่ใช่ถนนในเขตเทศบาล ซึ่งถนนในเขตเทศบาลที่เรามีอำนาจติดตั้งป้ายเตือน ป้ายห้ามต่างๆได้คือตั้งแต่สามแยกพรุเถียะถึงอ่างเก็บน้ำคลองดินแดง เป็นอำนาจของผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น คือนายกฯ แต่ในเขตทางซึ่งเป็นทางหลวง ต้องเป็นผู้อำนวยการทางหลวง ไม่ใช่ท้องถิ่น ดังนั้นผู้มีอำนาจหน้าที่คือสำนักงานทางหลวง ผมได้ทำเรื่องไปแล้วพร้อมภาพถ่ายประกอบด้วย ในช่วงรถจอดแออัดให้ป้องกันไปถ่าย เอาตรงนี้เป็นสาเหตุให้เขามาติดตั้งป้ายเพิ่มเติม เพื่อให้ตำรวจไปปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้าเทศบาลไปทำ ป้ายนั้นก็ไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติทางหลวง ฉะนั้นต้องให้เจ้าของถนนไปกำหนด ห้ามจอด ห้ามต่างๆ คือป้ายห้าม ป้ายจำกัดความเร็วต่างๆ เป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าของทาง ทำหนังสือไปแล้ว ผมจะติดตามให้อีกครั้งหนึ่ง แต่ว่าอำนาจหน้าที่ของเราไปทำบนทางหลวง ไม่มีผลทางกฎหมาย ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงแค่นี้ครับ

นายพรรัตน์ ราชมณี ตามที่ท่านเลขาธิการได้ชี้แจง ผมพอจะเข้าใจขั้นตอน แต่ว่าปัญหามีอยู่ว่าเราได้ประสานงานเท่าแต่เอกสารใช้หรือไม่ ในการประสานงานติดต่อ เราได้ติดตามไปแค่ไหน ได้ประสานงานเป็นการส่วนตัวหรือไม่ ปัญหาเล็กก็จริง แต่ผมคิดว่าชาวบ้านที่ไม่ได้รับความสะดวก เขามองเป็นปัญหาใหญ่ ในการส่งเอกสาร ช่วยพยายามติดตามหาคำตอบว่าเขาจะทำได้หรือไม่ อย่างไร ขอขอบคุณครับ

ประธาน ขอเชิญสมาชิกธราธิปครับ

นายธราธิป หนูเพชร เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมธราธิป หนูเพชร สมาชิกสภาเขต ๒ ขอฝากประชาสัมพันธ์ ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ทางวัดทองทำนุหรือวัดหน้าเขาจะมีการฉลองพระครูวิชิตจิตตสุโร ในโอกาสได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นเอก ชั้นพิเศษ ขอฝากเพื่อนสมาชิก คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่พนักงานของเทศบาลตำบลเขาพระทุกท่าน ขอความร่วมมืออะไรช่วยได้ขอให้ช่วย เราเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องดูแลชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน และเรื่องผ้าป่า วันนั้นผมเข้าประชุมกับท่านเลขานายกฯ เราได้รับงานว่าต้องตั้งผ้าป่า ๑ พุ่ม อย่างไรเสียต้องขอความร่วมมือสละเงินคนละเล็กคนละน้อยเพื่อตั้งผ้าป่า และอีกอย่างหนึ่งในวันที่ ๒๒ กลางวันเป็นวันฉลอง เป็นงานพิธีหลวง เจ้าหน้าที่พนักงานราชการแต่งชุดขาวไว้ทุกข์ ต้องฟังประธานในพิธีอ่านราชโองการแต่งตั้งพระครูในภาคกลางคืนทางท้องที่ขอความร่วมมือท้องถิ่นให้มีการประชุมร้องเพลงระหว่างผู้นำท้องที่กับผู้นำท้องถิ่น ขอประชาสัมพันธ์ให้พวกเราร่วมมือช่วยเหลือดูแล ช่วงนี้ทางวัดมีผู้เข้าดูแลช่วยเหลือน้อยหน่อย งานนี้เป็นงานใหญ่ เป็นหน้าเป็นตาของตำบลเรา อำเภอเราพระครูชั้นเอกมีไม่กี่รูป ไม่น่าจะมีรูปเดียวนี้แหละ ผมไม่มั่นใจเพราะฉะนั้นเพื่อความ เป็นหน้าเป็นตา เพื่อภาพลักษณ์ของตำบลเรา ขอความร่วมมือด้วย ขอขอบคุณครับ

ประธาน มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเพิ่มเติม สำหรับวันนี้ ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน ท่านนายกฯ ตลอดจนคณะผู้บริหารที่ได้ให้ความร่วมมือในการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ผมขอปิดการประชุม สวัสดีครับ

ปิดการประชุมเวลา ๑๔.๒๐ น.

(ลงชื่อ) นางสัจจนา หนูรุ่น ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสัจจนา หนูรุ่น)
นักจัดการงานทั่วไป

(ลงชื่อ) นายวสันต์ ไทรแก้ว ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายวสันต์ ไทรแก้ว)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเขาพระ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ แล้วเป็นไปตามที่ได้ประชุม

จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) พรรรัตน์ ราชมณี ประธานกรรมการ
(นายพรรรัตน์ ราชมณี)

(ลงชื่อ) จำนงค์ หนูเพชร กรรมการ
(นายจำนงค์ หนูเพชร)

(ลงชื่อ) โชคดี ศรีเปารยะ กรรมการ
(นายโชคดี ศรีเปารยะ)

(ลงชื่อ) เกียรติศักดิ์ จงจิต กรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ จงจิต)

(ลงชื่อ) สิทธิเดช ละม้าย กรรมการ/เลขานุการ
(นายสิทธิเดช ละม้าย)

สภาเทศบาลตำบลเขาพระ ได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ

สง่า บ้าง
(นายสง่า บ้าง)

ประธานสภาเทศบาลตำบลเขาพระ